

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว. ๕๐๕๕



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ถนนอธิปัตย์ อต ๕๑๐๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๒๗๒๒
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ
ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ
ในการดำเนินการผลิตประปาหมู่บ้านในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาตามบัญชี
นวัตกรรมไทยที่ก่อสร้างแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าว

จังหวัดอุดรธานีพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของประธานคณะอนุกรรมการ
อำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขอให้อำเภอดำเนินการดังนี้

๑. กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนจะดำเนินการหรือจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย
จะต้องมีความพร้อมด้านแหล่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง และระบบไฟฟ้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการ

๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมแล้ว ให้สำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามแบบรายงานที่กำหนด
และให้อำเภอรวบรวมส่งให้จังหวัดในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
dolaud82@gmail.com ในที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลเมืองทุกแห่ง เพื่อทราบและดำเนินการดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรงค์ คลังเงิน)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๒๑ ๒๕๕๘

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑

<input type="checkbox"/> ผ.บ.ท.	<input type="checkbox"/> กง.กม.
<input type="checkbox"/> กง.บ.ด.	<input type="checkbox"/> กง.กง.
<input checked="" type="checkbox"/> กง.สส.	<input type="checkbox"/> กง.ทอ.

๑๐๖

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๔๑๐.๑/๒๗๒๖



ส่งส่วนสันทนาการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 11297
วันที่ 7 ก.ย. 2565
เวลา 14.55

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา	เขตดุสิต กทม. 10200
2039	วันที่ 07 ก.ย. 2565
	เวลา 15.34 น.

๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการดำเนินการผลิตประปาหมู่บ้านในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาตามบัญชีนวัตกรรมไทยที่ก่อสร้างแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของประธาน คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนจะดำเนินการหรือจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย จะต้องมีความพร้อมด้านแหล่งน้ำ สถานที่ก่อสร้าง และระบบไฟฟ้า โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

๒. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมแล้ว ให้สำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามแบบรายงานที่กำหนด และรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ sps-water@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สมท

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๓๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

